



## 4 หน่วยงาน จับมือกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพประเทศ จัดงาน Thailand International Health Expo 2021

วันนี้ (10 มีนาคม 2564) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นางรุจิรัศมี ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวงาน “Thailand International Health Expo 2021”

นายอนุทินกล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของคนไทยและระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ รวมทั้งรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในประเทศไทย และได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามมาเพื่อให้ทุกภาคส่วนฟื้นตัว เกิดความสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Thailand International Health Expo 2021 เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” ระหว่างวันที่ 16 -19 กรกฎาคม 2564 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งในรูปแบบ Online และ On Ground เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งของระบบสุขภาพไทย สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด19 ของรัฐบาล การเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขในการเปิดรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางเชิงธุรกิจจากต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและขับเคลื่อนการกระจายรายได้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าระบบสุขภาพช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ 50,000 – 100,000 คน

ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดงาน Thailand International Health Expo 2021 จัดขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขนานาชาติ โดยเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกไว้ในงานเดียวกัน แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการจากหน่วยงานชั้นนำ 14 Pavilions อาทิ พระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านสาธารณสุข, Hero of COVID-19 เชิดชูบุคลากรผู้มีคุณูปการต่อระบบสาธารณสุขไทย, สร้างความเชื่อมั่นนโยบายและการจัดการโรคโควิด 19 ของรัฐบาล, วัคซีนโควิด 19, กัญชาและกัญชง, ศักยภาพศัลยกรรม, ศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย, สมุนไพรไทย เป็นต้น โซนกิจกรรมเวทีเน้นกิจกรรมทางการแพทย์ โซนบริการประชาชน ให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว เช่น การยื่นขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากหน่วยบริการรัฐและเอกชน บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน/ แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนจีน ตรวจสุขภาพ นวดสปา เป็นต้น โซนจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน ธุรกิจและบริการสุขภาพ และโซนการประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลก

นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายการทำงานของทีเส็บ คือ การสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมไม่ซ้ำร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจไม่ซ้ำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ การจัดงาน Thailand International Health Expo 2021 นับเป็นความร่วมมือสำคัญของทีเส็บ ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมบริหารจัดการจัดงานกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการจัดงานประจำปีด้านการแพทย์สาธารณสุข

และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาของสาธารณสุขไทย ที่จะสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และยกระดับอุตสาหกรรมจัดงานไม่ซ้ำของประเทศไทย เป็นการวางรากฐานและความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเสริมความแกร่งทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งยังแสดงให้เห็นนานาชาติทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Medical and Wellness Hub) ในระดับภูมิภาคเอเชียอีกด้วย





**กรม สบส.ร่วม 5 หน่วยงานพันธมิตรลงนามความร่วมมือยกระดับ  
 ไทยสู่ศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ**



วันนี้ (วันที่ 19 สิงหาคม 2564) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย ทันตแพทยสมาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดี  
 กรม สบส. ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีวิต แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. ชูตากา สมิตินนท์  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายกรด ไรจนเสถียร นายกสมาดมการส่งเสริม  
 สุขภาพไทย นายสมพงษ์ ดาวมีเดช นายกสมาดมโรงแรกที่นักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และนายชญาภา บุญประวีตร  
 เลขานุการคณะกรรมการกฏบัตรไทยและนายกสมาดมการผังเมืองไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย  
 พันธมิตรการนัดหมายและส่งเสริม Wellnoss Hub ของประเทศไทย โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้  
 จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายการนัดหมายประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellnoss  
 Hub) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellnoss ของประเทศไทย พร้อมทั้งขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนา  
 เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริมความก้าวหน้ากิจการ Wellnoss ของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ  
 องค์กรประกอบ และระบบนิเวศน์ธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ Wellnoss ร่วมกันระหว่างกรม สบส.และเครือข่าย  
 พันธมิตรทั้ง 5 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบจอออนไลน์ (Zoom)



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## กองสุขภาพระหว่างประเทศ

Thailand  
Medical Hub  
Healthcare Capital of the World



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

### กองสุขภาพระหว่างประเทศ และกลุ่มแผนงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม



เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายแพทย์จักรพล คุรุศาสตร์ ผู้ช่วยการกลุ่มแผนงาน กรม สบส. ประธานคณะตรวจเยี่ยม ร่วมกับ กองสุขภาพระหว่างประเทศ นางสาวสมกมล เกรียมย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนกองสุขภาพระหว่างประเทศ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเตียง การนัดหมายศักยภาพบุคลากร และการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามราชินีนิคม และโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน โดยสรุปผลการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง มีการบริหารจัดการเตียง และการนัดหมายศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



02 193 7000 ต่อ 184-01-184-04



[www.thailandmedicalhub.net](http://www.thailandmedicalhub.net)



สายด่วน กรม สบส.

**1426**





# กรม สบส. ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน บริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม



วันนี้ (วันที่ 23 สิงหาคม 2564) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายแพทย์สวกรด ทิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานที่ประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวภา จงกิตติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ / นายฉัตรพล ดุจรุศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน / ผู้แทนกรมการแพทย์ / ผู้แทนกองการพยาบาล / ผู้แทนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร / ผู้แทนสภาการพยาบาล / ผู้แทนเครือข่ายโรงพยาบาล / กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UH๑๑Net) / ผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / ผู้แทนโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง / ผู้แทนโรงพยาบาลเครือข่าย BDMS ผู้แทนเครือข่ายโรงพยาบาลพริ้ม / ผู้แทนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ผู้แทนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม และบริษัท TARA มติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์จำนวนเตียงพร้อมใช้ในโรงพยาบาลสนาม เติลียง แดง และรูปแบบการนำผู้ยืนยันต์ใช้บริการทดแทนกำลังคนทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไลน์ (Web Ex)





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand Medical Hub | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ บริการ กระดานสนทนา เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเรา

งานเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายพันธมิตร Thailand International Health Expo 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)

**กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

“เป็นองค์กรหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Thailand Medical Hub | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ บริการ กระดานสนทนา

**ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine)**

ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2564

วันนี้ (13 มกราคม 2564) กองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงศ์ กรมควบคุมโรค บรรยายเรื่อง “แนวทางการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย” พร้อมด้วย คุณปณทริก สุวรรณภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บรรยายเรื่อง “การใช้งาน Application COSTE เพื่อรายงานผลและการออกหนังสือรับรองการกักตัว” ผู้อำนวยการกองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บรรยายเรื่อง “มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการรับ-ส่ง ชาวต่างชาติรวมถึงผู้ติดตามผ่านด่านทางอากาศ และทางบก” และผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้แทนจากกองวิศวกรรมกรมการแพทย์ ผู้แทนจากกองแบบแผน บรรยายเรื่อง “มาตรฐานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบการปรับอากาศ การกำจัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะติดเชื้อ” ให้แก่กิจการกอล์ฟที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และกิจการเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมเป็นสถาน